


Bolsonaro ของบราซิลดูเหมือนจะมีจุดยืนที่เข้มงวดยิ่งขึ้นในการปกป้องสิ่งแวดล้อม นักวิจารณ์บอกว่ามันก็แค่ลิบเซอร์วิส

By messi มิถุนายน 2, 2022

6





เทรดฟอเร็กซ์ CFDs กับโบรกเกอร์ที่ได้รับความนิยมไว้วางใจ

เข้าร่วมในตอนนี้

การเทรด CFDs มีความเสี่ยงสูง

- ฟอเร็กซ์
- คริปโต
- ดัชนี
- น้ำมัน
- ทองคำ
- หุ้น

ในขณะเดียวกัน ข้าราชการมากกว่า 700 คนที่ทำงานในภาคสิ่งแวดล้อมได้รับการปล่อยตัวหรือไล่ออกจากตำแหน่งตั้งแต่ปี 2561 ตามข้อมูลจากกระทรวงเศรษฐกิจ ปีที่แล้ว การตัดไม้ทำลายป่าในแอมะซอนของบราซิลแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 15 ปี

แต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ผู้นำฝ่ายขวาจัดกลับริด โดยลงนามในพระราชกฤษฎีกาด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดค่าปรับที่สูงขึ้นสำหรับการตัดไม้ทำลายป่า การตัดไม้อย่างผิดกฎหมาย การเผาไหม้ การตกปลา และการล่าสัตว์

นอกจากนี้ยังแนะนำค่าปรับที่หนักกว่าสำหรับผู้กระทำผิดซ้ำ และเปลี่ยนกฎสำหรับการพิจารณาคดี “การปรองดอง” ระหว่างผู้กระทำความผิดและหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมโดยกำหนดเวลาให้ผู้กระทำความผิดมีส่วนร่วมในกระบวนการก่อนที่จะดำเนินการพิจารณาคดีของศาล

รัฐบาลเฉลิมฉลองการริเริ่มดังกล่าวในแถลงการณ์ โดยเรียกมันว่า “ขั้นตอนสำคัญในกฎหมายสิ่งแวดล้อม” นั่นคือ “ขั้นตอนที่จะรับรองว่าบราซิลจะปฏิบัติตามพันธกรณีทั้งภายในและภายนอก”

การเคลื่อนไหวดังกล่าวดูเหมือนจะเป็นการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมครั้งแรกที่สนับสนุน COP ขององค์การสหประชาชาติของ Bolsonaro เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน สัญญาวางจะบังคับใช้การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบราซิลและยุติการตัดไม้ทำลายป่าภายในปี 2028

แต่ผู้เชี่ยวชาญบางคนมองมาตรการนี้ด้วยความสงสัย โดยชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนส่วนใหญ่เหล่านี้อาจเป็นเพียงอีกวิธีหนึ่งที่โบลโซนาโรสามารถรอดประชามติระหว่างประเทศว่าเขากำลังดำเนินการในเชิงบวก ก่อนการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนตุลาคม 2022 อีกครั้ง

Raoni Rajao ศาสตราจารย์ด้านสังคมศาสตร์จาก Federal University of Minas Gerais บอกกับ CNN ว่าเขาเชื่อว่ารัฐบาลกำลังทำงานเพื่อแบรนด์ตัวเองว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แม้ว่าจะมีประวัติการทำงานมาแล้วก็ตาม

“แม้ว่าพวกอนุรักษ์นิยมจะตระหนักดีว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญ แต่รัฐบาลก็สามารถโน้มน้าวพวกเขา (ผู้มีสิทธิเลือกตั้งแบบอนุรักษ์นิยม) ว่าบราซิลทำงานได้ดีในพื้นที่นี้” Rajao กล่าว



ป่าฝนอะซอนของบราซิลได้สร้างสถิติการทำลายป่าใหม่ในปีนี้

บรรดาผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์นโยบายของโบลโซนาโร ถูกมองว่า “ไม่รักชาติ” ในสายตาของรัฐบาล ซึ่งกล่าวว่า “การวิพากษ์วิจารณ์จากนานาชาติ (พยายาม) ขัดขวางการพัฒนาประเทศ”

กระทรวงสิ่งแวดล้อมของบราซิลบอกกับ CNN ว่าพระราชกฤษฎีกานี้เป็น “การปรับปรุงเชิงบรรทัดฐานในการต่อสู้กับกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่ผิดกฎหมาย” โดยเน้นว่าพระราชกฤษฎีกาเพิ่มค่าปรับอย่างมีนัยสำคัญ และปกป้องการพิจารณาความสมานฉันท์ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยให้แน่ใจว่า “มีประสิทธิภาพมากขึ้น” ในการรวบรวม

ตั้งแต่ปี 2019 โบลโซนาโรได้สนับสนุนให้มีการพิจารณาไกล่เกลี่ยเพื่อเร่งกระบวนการปรับ ก่อนพระราชกฤษฎีกาฉบับใหม่ หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมจะต้องรอฟังจากผู้กระทำความผิดว่าพวกเขาต้องการให้มีการพิจารณาคดีเพื่อตัดสินว่าจะนำคดีของตนขึ้นศาลหรือไม่ หรือหากพวกเขาตกลงที่จะจ่ายค่าปรับเพียงอย่างเดียว กระบวนการนั้นอาจใช้เวลาเป็นเดือน หรือนานกว่านั้น และสร้างงานในมือจำนวนมาก ขณะนี้ ผู้กระทำความผิดได้รับกำหนดเวลาสูงสุด 20 วันในการตัดสินใจ มิฉะนั้น กระบวนการยุติธรรมจะดำเนินการโดยไม่ต้องมีการไต่สวนการประนีประนอม

แต่นักปกป้องสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าทางเลือกสำหรับการประนีประนอมไม่ควรมีอยู่เลย ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่ารัฐบาลโบลโซนาโรสร้างขึ้นเพื่อให้เสียงกับผู้กระทำความผิดและชะลอกระบวนการยุติธรรม



ชนพื้นเมืองต่อต้านนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลโบลโซนาโรในบราซิลเสียเมื่อปีที่แล้ว

Raul Valle ผู้อำนวยการโครงการความยุติธรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อมของ WWF-บราซิล กล่าวในแถลงการณ์ว่าการพิจารณาคดีได้บรรลุผลตรงกันข้ามกับวัตถุประสงค์ที่พวกเขาเสนอ และกลับทำให้กระบวนการนี้เป็นอัมพาต เขาสังเกตเห็นงานในมือจำนวนมากที่กระบวนการระงับคดีได้สร้างขึ้น

“สิ่งนี้จะเพิ่มความรู้สึกไม่ต้องการโทษในอะซอน ซึ่งในทางกลับกัน ก็เป็นแรงจูงใจสำหรับผู้ที่ทำลายป่า” เขากล่าว

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2019 ถึงพฤษภาคม 2021 เกือบทั้งหมด (98%) ของประกาศการละเมิดสิ่งแวดล้อม 1,154 ฉบับที่ออกใน Amazon โดยหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของบราซิลยังไม่ได้รับการแก้ไข ตามรายงานจาก Climate Policy Initiative และ WWF โดยอ้างอิงข้อมูลจากรัฐบาลกลาง.

ในขณะเดียวกัน เอกสารภายในจาก Ibama หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐบาล ซึ่งได้รับจากนักข่าวข้อมูลจากหน่วยงานข้อมูลสาธารณะอิสระ Fiquem Sabendo แสดงให้เห็นว่ามีค่าปรับการละเมิดสิ่งแวดล้อมที่ยังไม่ได้ชำระมากกว่า 37,000 รายการที่จะหมดอายุภายในปี 2567 โดยค่าปรับ 5,000 รายการจะหมดอายุภายในสิ้นปีนี้



ประธานาธิบดีบราซิลไวโวลี โอนารโด ดิคาปริโอ หลังคาราวิตเกี่ยวกับการคุ้มครองป่าฝนอะเมซอน

“เมื่อเวลาผ่านไป ผู้กระทำผิดสังเกตว่าความเสี่ยงในการลงโทษต่ำ ดังนั้นจึงคุ้มค่าที่จะใช้ทรัพยากรด้านสิ่งแวดล้อมต่อไปโดยไม่ได้รับอนุญาต” เอกสารของ Ibama กล่าว

Anne Aimes ผู้อำนวยการด้านวิทยาศาสตร์ของสถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อมแห่งอะเมซอน (IPAM) กล่าวว่าอันที่จริง มีการปรับน้อยลงทั้งหมด

ตั้งแต่ปี 2018 ซึ่งเป็นปีที่ Bolsonaro ได้รับเลือก จนถึงปี 2021 จำนวนค่าปรับที่ออกโดยหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของบราซิล Ibama ลดลง 40% เหลือ 2,534 จาก 4,253

“บางทีพวกเขา กำลังพยายามแสดงบางสิ่งในต่างประเทศ แต่สิ่งที่เราเห็นบนพื้นดินนั้นตรงกันข้าม” Aimes กล่าวถึงพระราชกฤษฎีกา โบลโซนาโรคาดว่าจะพบกับประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรัฐฯ ที่งาน Summit of Americas ในลอสแอนเจลิส ในเดือนนี้เพื่อการเจรจาอย่างเป็นทางการครั้งแรกของพวกเขา

เธอเสริมว่ารัฐบาลควรใช้เส้นทางที่แตกต่างออกไปหากต้องการจัดการกับอาชญากรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง โดยเรียกพระราชกฤษฎีกานี้ว่า “ด้านหน้า”

“ยังไม่เพียงพอที่จะกำหนดเวลาในกลไกการประนีประนอม (อีกครั้ง) หรือค่าปรับที่หนักกว่า” เธอกล่าว

ในทางกลับกัน จำเป็นต้องมี “การเพิ่มการปฏิบัติการสั่งการและควบคุมภาคพื้นดิน การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม และการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ”



เจ้าหน้าที่จากรัฐ Para ทางเหนือของบราซิล เข้าตรวจสอบพื้นที่ป่าที่ถูกทำลายในเดือนกันยายน

ในขณะที่หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมยังคงมีพนักงานไม่เพียงพอ แต่ก็มีควมคืบหน้าในทางบวกในภาคส่วนนี้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้ว ภายใต้การนำของ Joaquim Leite รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมที่เพิ่งแต่งตั้งใหม่ โดยหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมค่อยๆ ได้รับอิสรภาพกลับคืนมา

แต่ดูเหมือนว่าโบลโซนาโรจะต่อต้านความคิดริเริ่มดังกล่าว อย่างน้อยก็ในสำนวนโวหารของเขาในหมู่ผู้สนับสนุน

เมื่อไม่กี่เดือนก่อน โบลโซนาโรกล่าวในงานธุรกิจการเกษตรในเดือนมกราคม วิจารณ์ค่าปรับด้านสิ่งแวดล้อม แม้จะยกย่องการลดลงก็ตาม

“เราหยุดมีปัญหาใหญ่เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับค่าปรับ จำเป็นจะต้องมีอยู่จริงหรือไม่ใช่ แต่เราได้พูดคุยกัน และเราลดค่าปรับในภาคสนามลงมากกว่า 80%” เขากล่าว

ที่มาบทความนี้